



เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมและการรักษาจริยธรรมแก่กำลังพล ทอ.

## การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและการรักษาภาพลักษณ์ของทหาร

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี<sup>๑</sup> หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นทหารอย่างสม่ำเสมอ ที่ทำให้ผู้พบเห็นพบเจอเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจาก

- ๑) การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบ
- ๒) การใช้กิริยาวาจาสุภาพ
- ๓) มีความประพฤติเรียบร้อย
- ๔) มีความเมตตากรุณาต่อกัน
- ๕) รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างขยันขันแข็ง
- ๖) รักษาระเบียบวินัยและธรรมเนียมอันเป็นของทหาร

ในกรณีการทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างนั้น มีเรื่องที่ช่วยชี้ชัดถึงคุณค่าที่แฝงอยู่ในการกระทำนั้น โดยไม่ต้องอาศัยการพูดคุยแต่ก่อให้เกิดผลที่คุ้มค่าได้อย่างมหัศจรรย์ เช่น กรณีพระอัสสชิ ผู้เป็นอาจารย์ของพระอัครสาวกเบื้องขวานามว่า พระสารีบุตร ท่านแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างได้อย่างน่าประทับใจ เพราะเพียงแค่ชายหนุ่มนามว่า สารีบุตร เห็นอากัปกิริยาที่สำรวมระวังจากการเดินบิณฑบาตของพระอัสสชิ กระทั่งการก้าวอย่างมีสติ ในทุกอิริยาบถล้วนทำให้เกิดคำถามว่า เหตุไฉนท่านจึงดูงดงามถึงเพียงนี้ จึงเป็นที่มาของการถามหาพระบรมครูของพระอัสสชิ จนเกิดการแสวงหาคำตอบของชีวิตตามรอยบาทของพระพุทธองค์ในเวลาต่อมา กระทั่งได้รับการยอมรับในความเป็นผู้เลิศทางด้านปัญญามากนามว่า "พระสารีบุตร" ในที่สุด

การปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง จึงชื่อว่า เป็นการชักนำผู้ที่เห็นให้เกิดความประทับใจในเบื้องต้น และเป็นการเชื่อมโยงทั้งความคิดและการกระทำไปสู่สิ่งที่ตั้งงามในวันข้างหน้าได้อย่างลงตัว เปรียบเช่นกับการรู้จักหาพันธุ์ไม้ ที่มีความเข้มแข็งมาเป็นต้นกล้า เพื่อที่จะให้เป็นต้นกล้าแห่งความหวังว่าจะเติบโตด้วยความมั่นคงในโอกาสต่อไป

<sup>๑</sup> <https://sites.google.com/site/krukedsara26/kar-praphvti-tn-pen-baeb-xyang-thi-di-tx-phu-reiyn>

ท่านผู้รู้จึงเปรียบชีวิตที่มีแม่แบบว่า เป็นเสมือนต้นไม้ที่เราเพาะกล้าไว้ในกระถาง ในเบื้องต้นต้องคอยดูแลเอาใจใส่ด้วยความเอื้ออาทร ที่จะเห็นต้นไม้ที่เติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ พอวันเวลาผ่านไป ไม้ในกระถางต้นเดิมก็พร้อมที่จะลงสู่แผ่นดินโดยธรรมชาติ และพร้อมที่จะซ่อนไข รากแห่งตัวตนลงสู่แผ่นดินอย่างทรงด้วยตนเอง เมื่อนั้นสิ่งที่เราคอยเฝ้าทะนุถนอม ย่อมให้ผลการ ตอบแทนที่คุ้มค่าและประทับใจแห่งความรู้สึกดี ๆ มิรู้คลาย

เฉกเช่นชีวิตของคนเรา เมื่อแรกเริ่มของการเรียนรู้ชีวิต เรามีแบบแผนในการหลอมรวม ความคิด และการกระทำให้เป็นไปในทางที่ดีงาม กระทั่งได้ปฏิบัติตามแบบแผนนั้นด้วยความรัก เมื่อวันหนึ่งได้ฝึกฝนและหลอมรวมความรู้สึกให้เติบโตจากแม่แบบที่เราประทับใจได้แล้ว ย่อมทำให้เกิดความพร้อมที่จะเป็นต้นแบบแห่งชีวิตที่เข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่นในโอกาส ข้างหน้าด้วยความภาคภูมิใจ



จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรม ทอ.  
กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ